



Thông Cáo Báo Chí

Bộ Lao Động Hoa Kỳ | Ngày 16 tháng Năm năm 2024

Bộ Lao Động thông báo mở rộng trang web về quyền lợi của người lao động nhập cư

MigrantWorker.gov bổ sung nội dung mới bằng 6 thứ tiếng để giúp bảo vệ tất cả người lao động ở Hoa Kỳ

WASHINGTON – Hôm nay, Bộ Lao Động công bố việc mở rộng đáng kể trang web [MigrantWorker.gov](https://www.dol.gov/migrantworker) và phiên bản tiếng Tây Ban Nha [TrabajadorMigrante.gov](https://www.dol.gov/trabajadormigrante), đây là các trang web cung cấp thông tin hữu ích giúp bảo vệ quyền lợi của tất cả người lao động ở Hoa Kỳ, bất kể tư cách lưu trú của họ.

Sau khi được mở rộng, trang web hiện cung cấp nội dung bằng tám thứ tiếng, bên cạnh tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, bổ sung thêm [tiếng Ả Rập](#), [tiếng Trung giản thể](#), [tiếng Haiti Creole](#), [tiếng Bồ Đào Nha](#), [tiếng Tagalog](#) và [tiếng Việt](#). Điều này giúp đa dạng người lao động hơn có thể tiếp cận các thông tin quan trọng mà họ cần về quy định của liên bang giúp bảo vệ quyền có nơi làm việc an toàn, không bị phân biệt đối xử hoặc quấy rối; quyền được tổ chức công đoàn; và quyền chất vấn chủ lao động về mức lương hoặc các thực hành tại nơi làm việc. Trang thông tin cũng có hướng dẫn về cách nộp đơn khiếu nại nếu người lao động cảm thấy quyền lợi của mình bị vi phạm.

[TrabajadorMigrante.gov](https://www.dol.gov/trabajadormigrante) cũng đã bổ sung thêm các video mới bằng tiếng Tây Ban Nha về những thách thức chung mà người nhập cư phải đối mặt, bao gồm di chuyển an toàn đến nơi làm việc, phí tuyển dụng bất hợp pháp và quyền của các nhân viên đang nuôi con bằng sữa mẹ có không gian và thời gian thích hợp để hút sữa cho con. Những video này được đưa vào thư viện các video hiện tại về tình trạng bớt xén tiền lương, tiếp xúc với nguồn nhiệt và điều kiện làm việc không an toàn. Tất cả đều là các video ngắn và có thể truy cập dễ dàng qua điện thoại di động và máy tính để bàn.

Trang web cũng cung cấp thông tin về [Chương Trình Hợp Tác Lãnh Sự](#) của Bộ, bao gồm danh sách liên minh ngày càng dài thêm giữa Bộ với các đại sứ quán và lãnh sự quán của Cộng hòa Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras và Mexico. Người lao động sẽ tìm được thông tin chi tiết về địa chỉ cũng như cách liên hệ với lãnh sự quán nước mình tại Hoa Kỳ, cũng như câu trả lời cho những quan ngại về quyền lợi của họ.

[Tìm hiểu thêm về công việc ngoại giao quốc tế của Bộ.](#)

###

Liên Hệ Truyền Thông:

Christine Feroli, 301-793-3023, feroli.christine.e@dol.gov

Ryan Honick, 202-693-4247, honick.ryan.l@dol.gov

Có thể truy cập các tài liệu tin tức của Bộ Lao Động Hoa Kỳ tại <http://www.dol.gov>. [Trung Tâm Nguồn Lực Điều Chính Hợp Lý](#) của Bộ hỗ trợ chuyển đổi các thông tin và tài liệu của Bộ sang các định dạng thay thế, bao gồm bản chữ nổi Braille và bản in chữ lớn. Nếu có yêu cầu về định dạng thay thế, vui lòng liên hệ với Bộ theo số (202) 693-7828 (thoại) hoặc (800) 877- 8339 (tiếp âm liên bang).

Số Thông Cáo: 24-838-NAT

Có thể truy cập các tài liệu tin tức của Bộ Lao Động Hoa Kỳ tại <http://www.dol.gov>. [Trung Tâm Nguồn Lực Điều Chỉnh Hợp Lý](#) của Bộ hỗ trợ chuyển đổi các thông tin và tài liệu của Bộ sang các định dạng thay thế, bao gồm bản chữ nổi Braille và bản in chữ lớn. Nếu có yêu cầu về định dạng thay thế, vui lòng liên hệ với Bộ theo số (202) 693-7828 (thoại) hoặc (800) 877- 8339 (tiếp âm liên bang).